

## Giới thiệu dịch vụ giữ trẻ \$15/ngày cho các gia đình

Ngày 30 Tháng Một, 2025 [Câu hỏi truyền thông](#)

Alberta sắp đưa ra mức học phí cố định hàng tháng là \$326.25 cho dịch vụ giữ trẻ có giấy phép toàn thời gian dành cho các bậc phụ huynh, hoặc khoảng \$15 một ngày.

Nằm trong chương trình Canada-Wide Early Learning and Child Care Agreement (Thỏa Thuận Giữ Trẻ và Giáo Dục Mầm Non trên toàn Canada) của Canada-Alberta trị giá 3.8 tỷ đô-la, Alberta sẽ hỗ trợ các gia đình tiếp cận dịch vụ giữ trẻ có giá cả phù hợp trên toàn tỉnh bang, và các bậc phụ huynh sẽ có quyền lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ theo ý mình.

Bắt đầu từ ngày 01 Tháng Tư, các bậc cha mẹ có con từ 0 tuổi đến tuổi mẫu giáo đang theo học tại các cơ sở giữ trẻ có giấy phép toàn thời gian và chương trình giữ trẻ tại nhà trên toàn tỉnh bang sẽ hội đủ điều kiện hưởng mức phí cố định dành cho cha mẹ là \$326.25/tháng, hoặc khoảng \$15/ngày. Các bậc cha mẹ cần dịch vụ giữ trẻ bán thời gian sẽ phải chi trả \$230/tháng.

Để hỗ trợ những thay đổi này và dịch vụ giữ trẻ chất lượng cao, khoảng 85% nhà cung cấp dịch vụ giữ trẻ có giấy phép sẽ nhận được khoản tăng ngân sách sau khi biểu phí mới này có hiệu lực vào ngày 1 Tháng Tư.

Mỗi ngày, các bậc cha mẹ và gia đình trên khắp Alberta đặt trọn niềm tin vào các nhà cung cấp dịch vụ giữ trẻ có giấy phép để con em mình có thể phát triển và trưởng thành trong thời gian bản thân họ đi làm hay đi học. Các nhà cung cấp dịch vụ giữ trẻ có giấy phép và các nhà giáo dục trẻ em giữ một vai trò quan trọng trong việc giúp trẻ xây dựng các kỹ năng cần thiết để trẻ lớn lên an toàn và khỏe mạnh. Khi dân số Alberta tăng lên, nhu cầu về dịch vụ giữ trẻ chất lượng cao, giá cả hợp lý và dễ tiếp cận, có giấy phép và được kiểm soát cũng tăng theo.

Tuy chính quyền Alberta đã giảm học phí xuống ngang mức trung bình là \$15/ngày vào Tháng Một, 2024, nhiều gia đình vẫn phải trả một mức phí cao hơn tùy thuộc vào nơi sinh sống, độ tuổi của trẻ và nhà cung cấp dịch vụ giữ trẻ mà họ chọn, do đó nảy sinh những bất đồng và tình trạng lộn xộn. Nhiều gia đình gặp khó khăn trong việc ước tính chi phí giữ trẻ nếu chuyển nhà hoặc thay đổi nhà cung cấp dịch vụ, còn các nhà cung cấp cũng đã bày tỏ lo ngại về tính công bằng và độ phức tạp của khung ngân sách hiện tại.

Mức phí cố định hàng tháng sẽ mang lại sự minh bạch và khả năng dự trù chi phí cho các gia đình ở tất cả mọi nơi trong tỉnh bang, đồng thời gia tăng tính công bằng cho các nhà cung cấp và nâng cao hiệu quả chung của toàn bộ hệ thống. Chính quyền Alberta sẽ chi trả khoảng 80% chi phí giữ

trẻ thay cho các gia đình thông qua khoản trợ cấp cho các cơ sở giữ trẻ ban ngày và giữ trẻ tại nhà.

Điều này đồng nghĩa với việc một gia đình sử dụng dịch vụ giữ trẻ toàn thời gian có thể tiết kiệm trung bình \$11,000 cho mỗi trẻ trong một năm. Khoản phí cố định hàng tháng dành cho phụ huynh sẽ bảo đảm dịch vụ giữ trẻ đưa ra một mức giá hợp lý cho tất cả mọi người và những dịch vụ quan trọng đến từ các nhà cung cấp cũng sẽ được bù đắp xứng đáng.

So với mức phí cố định hàng tháng dành cho phụ huynh, chính quyền Alberta sẽ thay phụ huynh hoàn trả cho các trường mẫu giáo tối đa \$100/tháng/trẻ, tăng so với mức cũ là \$75.

“Người dân Alberta xứng đáng được hưởng các lựa chọn giữ trẻ vừa túi tiền, bất kể nơi sinh sống hoặc lựa chọn loại hình trông nom phù hợp nhất. Chúng tôi đang áp dụng mức phí cố định dành cho các gia đình để tất cả đều có thể tiếp cận dịch vụ giữ trẻ chất lượng cao với chi phí hợp lý và dự trù được.”

*Matt Jones, Bộ Trưởng Bộ Việc Làm, Kinh Tế và Thương Mại*

“Phí giữ trẻ giảm sẽ giúp cuộc sống của các gia đình dễ chịu hơn và cho họ quyền tự do đưa ra những lựa chọn phù hợp với mình, dù là đi làm, đi học hoặc chăm lo cho gia đình. Chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực để giảm chi phí, tạo thêm nhiều cơ sở và rút gọn danh sách chờ cho các gia đình ở Alberta cũng như ở trên cả nước, đồng thời bảo đảm mọi trẻ em đều nhận được những điều tốt đẹp nhất.”

*Jenna Suds, Bộ Trưởng Liên Bang phụ trách Gia Đình, Trẻ Em và Phát Triển Xã Hội*

Nhằm giúp mọi gia đình đều có thể chi trả được cho hệ thống giữ trẻ của Alberta, mức phí cố định hàng tháng cho cha mẹ sẽ thay thế Child Care Subsidy Program (Chương Trình Trợ Cấp Giữ Trẻ) dành cho trẻ từ 0 tuổi đến tuổi học mẫu giáo tại dịch vụ giữ trẻ trong giờ học chính thức. Khoản trợ cấp cho trẻ em theo tham gia các dịch vụ giữ trẻ ngoài giờ học không thay đổi.

Khi tỉnh bang chuyển sang mức phí cố định mới dành cho cha mẹ, các nhà cung cấp dịch vụ giữ trẻ sẽ linh hoạt hơn trong việc cung cấp các dịch vụ tùy chọn với mức phí bổ sung. Các dịch vụ tùy chọn này phải có chất lượng cao hơn các dịch vụ được cung cấp cho tất cả trẻ em trong các chương trình giữ trẻ riêng lẻ. Các nhà cung cấp dịch vụ giữ trẻ sẽ phải tuân thủ các quy định rõ ràng nhằm bảo đảm không có sự ưu tiên trong việc tiếp cận dịch vụ giữ trẻ đối với các gia đình chi trả cho các dịch vụ không bắt buộc.

## **Cắt giảm thủ tục hành chính quan liêu và hỗ trợ các nhà cung cấp dịch vụ giữ trẻ**

Bằng cách chuyển sang mức phí cố định hàng tháng cho phụ huynh, chính quyền Alberta sẽ tiếp tục tiến hành chuyển đổi sang một hệ thống giữ trẻ được tài trợ chủ yếu từ ngân sách công. Để hỗ trợ dịch vụ giữ trẻ chất lượng cao, khoảng 85% nhà cung cấp dịch vụ giữ trẻ có giấy phép sẽ nhận được khoản tăng ngân sách sau khi biểu phí mới này có hiệu lực vào ngày 1 Tháng Tư.

Tỉnh bang đang cải tiến hệ thống này nhằm hợp lý hóa quy trình yêu cầu bồi hoàn chi phí giữ trẻ, đang được dùng để hoàn trả cho các nhà cung cấp dịch vụ giữ trẻ có giấy phép thay mặt cho các bậc cha mẹ ở Alberta. Chính quyền Alberta cũng đang áp dụng các giải pháp công nghệ để giảm gánh nặng hành chính và các thủ tục quan liêu.

## Phương hướng trong tương lai

Trong năm cuối của thỏa thuận liên bang, chính quyền Alberta vẫn đang nỗ lực trợ giúp cho hệ thống giữ trẻ này, đồng thời chuẩn bị đàm phán cho giai đoạn tiếp theo của thỏa thuận, phản ánh nhu cầu của người dân Alberta và các nhà cung cấp dịch vụ. Alberta đang cùng các đối tác tỉnh bang và vùng lãnh thổ toàn quốc kêu gọi xây dựng một hệ thống bền vững, được tài trợ đầy đủ, hoạt động hiệu quả cho phụ huynh và các nhà cung cấp trong dài hạn.

## Dữ kiện tóm lược

- Theo yêu cầu của chương trình Canada-Wide Early Learning and Child Care Agreement (Thỏa Thuận Giữ Trẻ và Giáo Dục Mầm Non trên toàn Canada) của Canada-Alberta, mức phí cố định hàng tháng dành cho cha mẹ chỉ áp dụng cho trẻ từ 0 tuổi đến tuổi mẫu giáo cần được chăm sóc trong giờ học thông thường.
- Trẻ em được trông giữ từ 100 giờ trở lên một tháng được coi là toàn thời gian và cha mẹ sẽ phải chi trả \$326.25/tháng. Trẻ em được trông giữ từ 50 đến 99 giờ được coi là bán thời gian và cha mẹ sẽ phải chi trả \$230/tháng.
- Các gia đình có con theo học chương trình mẫu giáo tối đa bốn giờ mỗi ngày sẽ hội đủ điều kiện hưởng khoản hỗ trợ lên đến \$100/tháng.
- Child Care Subsidy Program (Chương Trình Trợ Cấp Giữ Trẻ) ngoài giờ học dành cho trẻ cần được chăm sóc ngoài giờ học từ lớp 1 đến lớp 6 và đang học mẫu giáo toàn thời gian sẽ không có thay đổi nào.
- Các chương trình có thể chọn cung cấp các dịch vụ tùy chọn với mức phí bổ sung. Ví dụ về các dịch vụ tùy chọn có thể bao gồm dịch vụ đưa đón, tham quan dã ngoại và ăn uống. Các chương trình giữ trẻ không bắt buộc phải thu thêm phụ phí từ cha mẹ.

## Thông tin liên quan

- [Thỏa Thuận Dịch Vụ Giữ Trẻ giữa Liên Bang - Tỉnh Bang \(Federal-provincial child care agreement\)](#)

## Tin tức liên quan

- [Alberta nâng cao độ an toàn đối với dịch vụ giữ trẻ \(30 Tháng Mười, 2024\)](#)

## Câu hỏi truyền thông

**Marisa Breeze**

780-235-4427

Thư Ký Truyền Thông, Bộ Việc Làm, Kinh Tế và Thương Mại